

của tổ chức Đảng, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị. Phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực.

* Hai là, Phải thực hiện một cách thực sự cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Nhà nước quản lý” có hiệu quả trong cuộc sống, nắm vững và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mọi tổ chức trong hệ thống chính trị, phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Đảng ủy.

Từ cuối năm 1995, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ và chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX.

V. PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THEO HƯỚNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN (1996 - 2000)

1. Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (1/1996) và Hội nghị giữa nhiệm kỳ (8/1998)

Sau 10 năm kiên định con đường đổi mới do Đảng đề ra, nước ta đã vượt qua nguy cơ của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, thế và lực của đất nước đã có sự biến đổi rõ rệt.

Từ sự phân tích khoa học những kết quả và hạn chế của 10 năm đổi mới cho thấy: bối cảnh quốc tế đặt ra thời cơ lớn và những thách thức lớn, dự thảo Văn kiện Đại hội toàn

quốc lần thứ VIII của Đảng đã vạch ra các chủ trương lớn của Đảng cho thời kỳ phát triển mới của đất nước: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu đến năm 2020, đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp.

Từ năm 1996, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận 10, Đảng bộ và nhân dân phường 15 bước vào thời kỳ thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn của Quận ủy về đại hội Đảng, trong 2 ngày 25 và 26/1/1996, Đảng bộ phường 15 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường. Tham dự Đại hội có 159 đại biểu.

Sau phần kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong những năm 1996 - 1998 là: “Nâng cao năng lực quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, sản xuất; giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao đời sống nhân dân lao động và diện chính sách; xây dựng một phần cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, đời sống, góp phần từng bước củng cố cơ sở về mọi mặt; đẩy mạnh công tác văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt phổ cập cấp I, cấp II; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; tạo chuyên biến mạnh mẽ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết toàn

dân vững chắc; phát huy thực sự quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”⁽¹⁾.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IX gồm 11 ủy viên do đồng chí Phan Văn Chiến làm Bí thư và đồng chí Phạm Quang Đồng làm Phó Bí thư⁽²⁾.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 15 đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra và kết quả thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phường 15 bước vào thực hiện thắng lợi nghị quyết do Đại hội đề ra.

Từ ngày 1 đến ngày 3/4/1996, Đảng bộ quận 10 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VII. Đại hội đã xác định nhiệm vụ tổng quát của Đảng bộ trong những năm 1996 - 2000 là: “Tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc thực hiện tốt mục tiêu vì con người, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo nguồn công nghệ mới để đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa kinh tế của quận, vừa tạo ra nguồn lực vừa triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt chính sách xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa lành mạnh. Phân đấu nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho diện chính sách, cán bộ công nhân viên và dân nghèo. Tiếp tục cải cách bộ máy Nhà nước, trong đó trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính quận 10”⁽³⁾.

1 Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường 15 nhiệm kỳ IX, tr 10, 11.

2 Xem danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX nhiệm kỳ (1996 - 2000) trong phần phụ lục.

3 Sơ khảo lịch sử Đảng bộ quận 10 (1975 - 2000), tr 194.

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VIII) thì nhiệm kỳ của Đảng bộ phường (xã) là 5 năm. Để tiếp tục hoạt động và kiện toàn tổ chức theo tinh thần của Điều lệ Đảng đã sửa đổi và thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy Quận 10 về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ của phường giữa nhiệm kỳ. Ngày 11 tháng 8 năm 1998, Đảng bộ phường 15 đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả trên hai năm lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX và bổ sung phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ từ năm 1998 đến năm 2000. Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu thay mặt cho 532 đảng viên của 17 chi bộ.

Về nhiệm vụ chung, Hội nghị xác định: “Mục tiêu chung của Đảng bộ là tập trung phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế theo hướng lành mạnh, có trọng điểm, phấn đấu mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, khuyến khích các ngành phục vụ đời sống thiết thực cho nhân dân, thu hút được lao động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế ổn định và phát triển theo định hướng “thương mại - dịch vụ - sản xuất” phù hợp đặc thù của địa phương. Tập trung cải thiện đời sống nhân dân lao động, chăm lo tốt đối tượng chính sách, các đồng chí Cách mạng lão thành. Nỗ lực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng án, bài trừ và triệt phá các loại tội phạm xã hội, thường xuyên củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ngang tầm với yêu cầu chung của địa phương và xã hội. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ

khu phố - phần đầu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh"⁽¹⁾.

2. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX (1/1996 - 6/2000)

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX (1996 - 2000), Đảng bộ và nhân dân phường 15 đã giành được những thắng lợi hết sức quan trọng trên các mặt dưới đây:

a. Trên lĩnh vực kinh tế

Các thành phần kinh tế phát triển ngày càng lành mạnh, hình thành một số khu vực buôn bán, sản xuất tập trung như: may mặc, đồ mộc, đồ sắt gia dụng. Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 1996 là 60 tỷ đạt 107%; năm 1997 là 78 tỷ đạt 106,21%; năm 1998 là 73 tỷ đạt 104%; năm 1999 là 79 tỷ đạt 106,7%. Tốc độ tăng bình quân là 9,25%/năm.

Chỉ tiêu thuế giao nộp hàng năm tăng cao. Năm 1996 là 2,362 tỷ, năm 1997 là 3,428 tỷ, năm 1998 là 4,311 tỷ, năm 1999 là 4,451 tỷ.

Doanh số thương mại - dịch vụ: Năm 1996 là 108 tỷ, năm 1997 là 197 tỷ, năm 1998 là 132 tỷ, năm 1999 là 161 tỷ, năm 2000 là 200 tỷ.

Cơ sở hạ tầng điện, đường, cấp thoát nước đã có bước cải thiện cơ bản, nhiều khu vực đã đi vào ổn định, khang trang. Việc thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đạt kết quả tốt.

1 Văn kiện Hội nghị đại biểu Đảng bộ phường 15 quận 10, tr 12, 13.

b. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Đời sống nhân dân có bước cải thiện đáng kể: phong trào xóa đói giảm nghèo được xúc tiến tích cực; vốn huy động đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu (trung bình mỗi năm cho 110 hộ vay vốn). Hàng năm đã đưa ra khỏi chương trình xóa đói giảm nghèo khoảng 30% số hộ. Kết quả, hiện nay không còn hộ đói. Công tác quan tâm quan tâm chăm lo, giúp đỡ cuộc sống dân nghèo, các cháu mồ côi, khuyết tật được đẩy mạnh.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, nâng cao dân trí được xã hội hóa từng bước, chăm lo chu đáo cho diện chính sách, bảo đảm đúng chế độ chính sách, thăm hỏi lúc ốm đau, chăm lo chu đáo lúc qua đời.

Thực hiện được chỉ tiêu phổ cập giáo dục cấp I, II; kết hợp 3 môi trường ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn ma túy, văn hóa xấu, độc hại vào trường học. Tổ chức ngày Hội giáo dục hàng năm có nề nếp. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia ngày càng đông đảo, tham dự các cuộc thi của quận đạt nhiều thành tích khá.

Công tác chăm lo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Thực hiện nề nếp chích ngừa, uống vắc xin phòng bệnh cho các cháu. Phong trào xanh, sạch, đẹp được nhân dân, tổ dân phố quan tâm thực hiện. Tỷ lệ dân số kế hoạch hóa gia đình đạt 1,01%. Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em còn 8% (chỉ tiêu là 10%).

c. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống nhân dân tương

đổi ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình được nâng lên một bước. Các chuyên đề phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy được triển khai xuống tổ dân phố và các hộ. Tuy địa bàn rộng nhưng lực lượng công an đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

Công tác quân sự địa phương, triển khai thực hiện một số mặt tương đối có nề nếp. Việc gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm được Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể quan tâm và có nhiều biện pháp thực hiện nên hàng năm phường đều vượt chỉ tiêu giao quân. phường đội đã xây dựng được một số chế độ công tác, thực hiện huấn luyện, hội thao, diễn tập phòng thủ hàng năm đạt yêu cầu. Đã phối hợp cùng dân phòng, công an giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm an toàn các ngày cao điểm lễ, tết.

d. Trong công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể và xây dựng Đảng

- Trong công tác xây dựng chính quyền: Ngày 14/11/1999, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chính quyền, cử tri phường 15 đã hăng hái tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 1999 - 2004. Trong kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân đã bầu đồng chí Phạm Quang Đồng làm Chủ tịch và đồng chí Phạm Ngọc Trang làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường⁽¹⁾.

1 Xem danh sách các thành viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 1999 - 2004 trong phần phụ lục.

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường đã có nhiều bước tiến bộ về mặt chất lượng. Cụ thể: xem xét, quyết định các chỉ tiêu, thực hiện công tác giám sát Ủy ban Nhân dân; chú trọng công tác tiếp dân, phản ánh, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Bộ máy của Ủy ban Nhân dân phường được sắp xếp lại một cách hợp lý hơn: phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, thực hiện dân chủ, công khai trong quản lý Nhà nước; công tác nghiệp vụ ngành đã có nề nếp; công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất có những tiến bộ, thực hiện đúng quy chế Nhà nước. Kết quả, toàn phường không còn tổ dân phố yếu kém, số tổ khá đạt 70% trở lên.

- *Trong công tác xây dựng mặt trận và đoàn thể:* Hầu hết các tổ chức quần chúng hình thành theo phạm vi lãnh đạo của chi bộ khu phố, hoạt động gắn bó với khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, các đoàn thể đã tập trung thực hiện cùng cố chi hội, tổ hội phát triển hội viên, duy trì hoạt động để nâng cao ý thức chính trị, chăm lo thiết thực đời sống và lợi ích chính đáng của hội viên. Hàng năm, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều được quận đánh giá đạt loại A.

Từ nhận thức “Công tác dân vận là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và của cán bộ, đảng viên”; vì thế Đảng ủy đã tập trung xoay quanh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” và “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm nội dung cơ bản để xây dựng tổ dân phố, khu phố và phường vững mạnh.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ngày càng thiết thực và có uy tín với các tổ chức quần chúng và nhân dân. Chăm lo

xây dựng khối đoàn kết toàn dân và lực lượng nòng cốt, cùng chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên so với nhiệm kỳ VIII tổ chức chặt chẽ hơn, hoạt động có hiệu quả, tạo được cơ sở để phát triển và giới thiệu được 8 đoàn viên vào Đảng.

Hội Cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt của Đảng và chính quyền phường, đã phát huy nhiều mặt hoạt động có hiệu quả: động viên được nhiều hội viên hăng hái tham gia công tác xã hội; chân tình, thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; cổ vũ cán bộ, đảng viên trẻ phấn đấu.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đã hướng về tổ dân phố để phát triển hội viên và xây dựng lực lượng nòng cốt. Thực hiện tốt các chương trình của quận hội và đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị, chăm sóc cuộc sống hội viên. Chất lượng hoạt động của một số chi hội khá tốt, nhiều chị em vừa đảm việc xã hội vừa đảm việc nhà.

Hội Người cao tuổi hoạt động có nề nếp và thiết thực, thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia và gắn bó với hội.

- *Trong công tác xây dựng Đảng*: Toàn Đảng bộ nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, có kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng nghiêm túc, chú trọng cải tiến nội dung để nâng cao nhận thức và có nghị quyết cụ thể cho đảng viên thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm, đẩy mạnh khâu then chốt là quản lý, rèn luyện đảng viên và phát

triển đảng viên mới. Tuyệt đại đa số đảng viên nhất trí cao với đường lối đổi mới của Đảng, phấn khởi trước những thành quả cách mạng đạt được, giữ vững ổn định chính trị, độc lập dân tộc, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ quốc gia; từng bước chủ động hội nhập quốc tế, kinh tế xã hội đã tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện.

Đảng viên đa phần là cán bộ hưu trí có quá trình rèn luyện trong chiến đấu, công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất trí cao với đường lối của Đảng; đa số giữ vững và phát huy vai trò gương mẫu, được quần chúng tin nhiệm, có trách nhiệm với công việc chung, tích cực tham gia công tác xã hội góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh và nêu gương cho thế hệ trẻ.

Đảng viên trẻ đương chức đa số có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tích cực trong việc học tập và rèn luyện, nhiệt tình với trách nhiệm được giao, có khả năng và triển vọng tốt.

Công tác chuẩn bị nguồn phát triển Đảng có nhiều cố gắng, hàng năm phát triển được đảng viên mới. Trong 5 năm (1996 - 2000) phát triển được 23 đảng viên. Có 13/18 chi bộ kết nạp được đảng viên mới.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 (lần 2) đã đạt được một số kết quả bước đầu: Nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng, về chính trị tư tưởng được nâng lên; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên được chú trọng hơn, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cấp ủy và đảng viên

có bước tiến bộ đáng kể. Công tác quản lý đảng viên được chi bộ coi trọng; nhiều chi bộ đã thực hiện tốt việc phân công đảng viên làm công tác quần chúng; chất lượng sinh hoạt Đảng có bước cải tiến tốt; đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập tương đối đều. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 về phân tích chất lượng đảng viên, Đảng bộ có 98,5% đảng viên đủ tư cách, số phát huy tác dụng tốt đạt 43,85%; 70% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ 2 năm liền (1997, 1998) đạt trong sạch vững mạnh và 2 năm (1996, 1999) đạt khá.

Công tác kiểm tra đã có chuyển biến trong nhận thức “Có lãnh đạo là phải có kiểm tra”, “Công tác kiểm tra là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và các cấp ủy”. Hàng năm, Đảng ủy có nghị quyết và kế hoạch về công tác kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã tập trung vào kiểm tra tổ chức thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh của chính quyền, ban ngành, đoàn thể và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua kiểm tra đã thúc đẩy các mặt công tác, nâng tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt 75 - 80%, dự học tập nghị quyết 89%. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra đúng quy định của Điều lệ Đảng, phát hiện kịp thời các đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc.

Những kết quả đạt được sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:

- Sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nòng cốt là đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng có tâm huyết, gắn bó với cán bộ trẻ đương chức, thực hiện xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể.

- Có sự chỉ đạo trực tiếp, hỗ trợ kịp thời của Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận và sự giúp đỡ của các ngành nghiệp vụ.

- Mọi quan hệ gắn bó với quyết tâm xây dựng Đảng bộ và chính quyền phường vững mạnh của Đảng ủy và Chi ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với các ban ngành, đoàn thể và đội ngũ tổ trưởng, tổ phó dân phố, khu phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX cũng còn một số tồn tại sau:

* Một là, trong lãnh đạo lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, sản xuất thiếu quy hoạch cụ thể, để tự phát, chưa có biện pháp hiệu lực để hạn chế những dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Công tác quản lý Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, thực thi pháp luật yếu, tình trạng xây cất lấn chiếm xử lý không triệt để; một số vụ việc về nhà đất tồn đọng chưa giải quyết được; cơ sở hạ tầng đường sá, cấp thoát nước một số khu vực chưa giải quyết được.

Nạn trộm cắp, cướp giật chưa giảm. Công tác chuyên hóa địa bàn chưa vững chắc. Nạn mua bán, hút chích ma túy phát triển, diễn biến còn phức tạp. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường chưa giải quyết được cơ bản. Tỷ lệ phá án thấp.

Thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ còn nhiều lúng túng và thiếu tích cực. Tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa sâu nhất là đối với thanh niên. Công tác nắm nguồn còn sai sót, quản lý quân dự bị chưa chặt.

Công tác lãnh đạo chưa kết hợp chặt chẽ được với phong trào tự quản của tổ dân phố, khu phố với hoạt động của chính quyền, vận động giáo dục, thuyết phục nhân dân với việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật để phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý, điều hành lực lượng công an, phường đội nhiều khâu chưa chặt. Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ công an, phường đội còn yếu, năng lực thực hiện chức trách phần lớn đạt trung bình.

Chỉ đạo thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xã hội hóa một số mặt văn hóa, giáo dục, phương cách làm ăn và giải quyết việc làm còn nhiều lúng túng.

* Hai là, công tác vận động quần chúng còn mang nặng tính chất hành chính, chưa tác động đến ý thức về hành động của nhân dân. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển không đều. Trong quá trình thực hiện quy chế và quy ước dân chủ, chưa phát động được ý thức thực hiện quyền làm chủ của dân, một bộ phận dân cư nhất là khu lao động nghèo hàng ngày chỉ tập trung lo cho cuộc sống, ít tham gia sinh hoạt và quan tâm đến việc chung.

Các đoàn thể hoạt động phần lớn phụ thuộc vào sự nhiệt tình, trách nhiệm và năng lực của cán bộ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương có những việc phối hợp chưa chặt. Hoạt động của Đoàn thanh niên chưa thể hiện vai trò xung kích và chưa thu hút được đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

* Ba là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức còn nhiều mặt chưa tương xứng với yêu cầu,

nhiệm vụ được giao. Một số đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, chưa hiểu rõ về nội dung của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, còn băn khoăn lo lắng về bốn nguy cơ tác động và các tệ nạn xã hội phát triển phức tạp. Đảng viên ý thức rất rõ bệnh quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng ở các cấp, nhưng việc đề ra biện pháp khắc phục còn kém hiệu quả, kỷ cương phép nước lơ lửng; bộ máy hành chính và công tác hành chính còn mang nặng tính quan liêu... Do đó đã có ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng của đảng viên.

Hoạt động của các chi bộ khu phố theo yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ quy định của Thành ủy còn nhiều hạn chế, nhiều nhiệm vụ thực hiện chưa được. Thực trạng hoạt động của chi bộ có 3 mặt yếu: chất lượng sinh hoạt chưa cao, rèn luyện quản lý đảng viên chưa chặt, phát triển đảng viên mới còn nhiều khó khăn. Chưa làm tốt công tác tìm nguồn để phát triển cán bộ địa phương. Một số cán bộ, nhân viên còn yếu cả năng lực và trách nhiệm; một số bộc lộ năng lực kém, phẩm chất yếu. Trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc sai phạm của đảng viên còn chậm, để dư luận lan rộng làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo của Đảng ủy và niềm tin của đảng viên. Ý thức tổ chức và kỷ luật Đảng, tinh thần học tập, tham gia sinh hoạt Đảng của một số đảng viên còn kém, nhận thức về nguyên tắc của Đảng còn hạn chế⁽¹⁾.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là:

1 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 15 nhiệm kỳ X (2000 - 2005), tr 7, 8, 9.

- Năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, Đảng bộ còn yếu, nhiều mặt đã có nghị quyết nhưng thiếu biện pháp thực hiện hiệu quả; chưa gắn bó trách nhiệm lãnh đạo giữa Đảng ủy với Chi ủy; chưa phát huy thế mạnh đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng có tâm huyết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ chưa triệt để; công tác kiểm tra để thúc đẩy toàn diện các mặt, thực hiện nghị quyết của chi bộ, của Đảng bộ chưa thường xuyên.

- Chưa phát huy tốt sức mạnh của toàn Đảng bộ. Số đảng viên trung bình còn khá đông (50%), tuy không có sai phạm hoặc sai phạm không đáng kể nhưng thái độ còn “trung dung”. Trong đấu tranh nội bộ, trong xây dựng phường, ít đóng góp, trách nhiệm đảng viên không cao, ngại làm công tác quần chúng, tìm cách thoái thác, né tránh nhiệm vụ chi bộ phân công. Số ít đảng viên do nhận thức và phương pháp tư tưởng không đúng thường chỉ thấy mặt xấu, mặt yếu kém, dẫn đến thiếu khách quan trong đánh giá tình hình, không có tình có lý trong đấu tranh nội bộ, một số mang nặng tính chủ quan cá nhân, chỉ biết lợi ích riêng mà không nghĩ đến lợi ích chung, tự cao, tự đại, xem thường ý kiến đóng góp của tập thể, cá biệt có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Về phong cách, cả Đảng ủy, Chi ủy và đảng viên còn “nói nhiều, làm ít” hoặc “nói nhưng không làm” khi bị phê bình thường đổ lỗi cho trên, đổ lỗi cho điều kiện khách quan. Một số đảng viên đương chức thiếu sâu sát nhân dân, tác phong còn quan liêu, chất lượng công tác còn thấp.

- Công tác vận động quần chúng của Đảng bộ còn yếu, nhiều đảng viên chưa thật sự thông suốt khi chi bộ phân

công phụ trách quản chúng. Một số cá biệt đảng viên nêu gương xấu, bị quản chúng chê trách gây ảnh hưởng xấu đến uy tín lãnh đạo của Đảng bộ⁽¹⁾.

Sau 5 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ rút ra được một số kinh nghiệm sau:

* Một là, để xây dựng Đảng bộ vững mạnh vấn đề cốt tử hàng đầu là đoàn kết thống nhất tư tưởng, hành động của toàn Đảng bộ, Đảng ủy, Chi ủy thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, công khai, xử lý dư luận kịp thời, thông tin hai chiều đúng lúc. Đảng viên với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ, phê bình thẳng thắn trên tinh thần xây dựng tinh đoàn kết, gắn bó giữa đảng viên hưu trí với đảng viên đương chức, nhằm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên đề cao cảnh giác, đề phòng và đấu tranh khắc phục sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên để thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các vụ vi phạm.

* Hai là, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể của các chi bộ, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể. Đảng ủy, Chi ủy thực hiện đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách, có chế độ trách nhiệm rõ ràng để phát huy vai trò của từng thành viên trong Đảng ủy, Chi ủy góp phần vào công tác lãnh đạo chung và hoạt động đều tay. Trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy với Chi ủy phải gắn bó phát huy trách

1 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 15 nhiệm kỳ X (2000 - 2005), tr 9, 10.

nhệm trước Đảng bộ (nhất là các bí thư chi bộ) cùng đồng tâm hiệp lực để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đề ra. Chính quyền phường phải lựa chọn bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ khu phố, tổ dân phố có nhiệt tình và trách nhiệm, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của phường. Phát huy vai trò của tổ tự quản để tự giải quyết những vấn đề thuộc nội bộ nhân dân.

* Ba là, đảng viên phải nhận thức và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy về công tác vận động quần chúng, đi sâu đi sát dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, đồng thời vận động toàn dân tham gia vào các đoàn thể, các phong trào hành động cách mạng, mà trước hết là phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống các tệ nạn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước.

* Bốn là, có quy hoạch và thực hiện tốt chuẩn bị nguồn, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên phường đáp ứng yêu cầu mới. Chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên phường nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ nữ và lực lượng công an, phường đội. Chú trọng bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, nhiệt tình sáng tạo trong công tác, gắn bó với dân, nêu cao tinh thần học tập để nhận thức tốt chủ trương, chính sách, pháp luật vận dụng thi hành công vụ. Chống lười học, quan liêu, sách nhiễu dân; xử lý kịp thời những cán bộ, nhân viên, đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm phẩm chất đạo đức.

Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại và bài học kinh nghiệm rút ra trong 5 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (1996 - 2000) là cơ sở để

Đảng bộ bước vào công tác chuẩn bị về nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X.

VI. TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẪM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC TRONG NHÂN DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI (2000 - 2005)

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X (8/2000)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy, tháng 8 năm 2000, Đảng bộ phường 15 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường.

Sau phần đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm 2000 - 2005 như sau:

- Giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao một bước đời sống và mặt bằng dân trí của nhân dân.

- Hoàn thiện bộ máy phường, có đội ngũ cán bộ nhân viên đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chính quyền của dân, do dân và vì dân phục vụ.

- Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chính đồn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh ⁽¹⁾.

1 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 15 nhiệm kỳ X (2000 - 2005), tr 12, 13.